



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục
Năm học 2022-2023**

1. Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng, như năm học 2021-2022)

2. Ngành Tiếng Trung Quốc

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo: Cao đẳng, áp dụng từ khóa 2022-2025 (các khóa tuyển sinh từ năm 2022)
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn.
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>1. Kiến thức</p> <p>a) Kiến thức giáo dục chung</p> <p>Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.</p> <p>Trình bày được các quy định cơ bản, cần thiết về tính đặc thù của ngành, nghề khi làm việc với đối tác là người nước ngoài, đảm bảo không gây ảnh hưởng phương hại đến bí mật, lợi ích và an ninh quốc gia;</p> <p>Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;</p> <p>Sử dụng được ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.</p> <p>b) Kiến thức ngành</p> <p>Trình bày được kiến thức cơ bản về Ngữ âm tiếng Trung, nắm được hệ thống phiên âm Latinh, cách viết phiên âm và các đặc điểm của chúng; nắm được các đặc điểm phát âm cơ bản như trọng âm, ngữ điệu, ngắt quãng và chức năng của chúng;</p> <p>Hiểu biết có hệ thống về Từ vựng – ngữ nghĩa, nắm được cách thức cấu tạo từ tiếng Trung Quốc, phân loại chúng theo cấu tạo, đặc điểm của các loại từ: từ đơn, từ ghép, từ mượn, từ ngữ Văn ngôn... để có thể áp dụng vào các văn bản cần biên phiên dịch.</p> <p>Trình bày có hệ thống về Ngữ pháp tiếng Trung Quốc hiện đại; sử dụng được các từ loại trong tiếng Trung Quốc và các đặc điểm cú pháp, ngữ nghĩa của chúng; trình bày được các khái niệm và các loại bỏ ngữ phổ biến nhất trong</p>

hệ thống ngữ pháp tiếng Trung Quốc như định ngữ - trung tâm ngữ, câu hỏi chính phủ, câu phủ định, bổ ngữ kết quả, bổ ngữ thời lượng, bổ ngữ trạng thái... Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng được ngôn ngữ phù hợp với mục đích giao tiếp và có cơ sở nhất định về dịch tiếng Trung Quốc.

Có kiến thức cơ bản, hệ thống bằng tiếng Trung Quốc về các lĩnh vực của cuộc sống; về các chủ đề: gia đình, nhà trường, giáo dục, sức khỏe, y tế, giải trí, thời tiết, môi trường, thông tin, văn hóa, thể thao, ngân hàng, dân số, địa lý, khoa học, công nghệ, việc làm, phong tục tập quán, nhà nước, pháp luật, lịch sử, văn học, nghệ thuật, kinh tế, thương mại, kinh doanh, chính trị, thông tin truyền thông, máy tính, ...

Có kiến thức về nền văn hóa, văn minh Trung Quốc cổ đại, cận đại và đương đại.

2. Kỹ năng

a) Kỹ năng cứng

Sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc trong các tình huống giao tiếp xã hội và đời sống hàng ngày, các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết) tương đương HSK 4, cụ thể:

Nghe: Sinh viên nghe hiểu, có khả năng tổng hợp các ý chính và hầu hết các ý chi tiết bài giảng ở cấp độ cao đẳng; tin tức thời sự về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Sinh viên cần phải có khả năng tổng hợp, xử lý và tái tạo thông tin.

Nói: Sinh viên thực hiện những nhiệm vụ giao tiếp xã hội, sinh hoạt và nghề nghiệp. Biết mở đầu, duy trì và kết thúc cuộc đàm thoại. Phong cách giao tiếp tự tin, diễn đạt trôi chảy. Từ vựng, ngữ pháp và ngữ điệu được sử dụng một cách hiệu quả.

Đọc: Sinh viên đọc hiểu được ý chính và hầu hết các ý chi tiết của văn bản có cấu trúc rõ ràng, chặt chẽ. Sinh viên đọc hiểu được một phần các văn bản có những khái niệm trừu tượng và cấu trúc khó. Hiểu được nội dung văn bản để suy luận, đánh giá các yếu tố thẩm mỹ của ngôn ngữ và văn phong. Sinh viên cần phải tổng hợp, xử lý và tái tạo thông tin.

Viết: Sinh viên nắm vững hệ thống chữ Hán thông dụng thường gặp, viết được đa dạng các loại văn bản khác nhau để đáp ứng các nhu cầu xã hội và công việc. Sinh viên cần phải vận dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng và thủ pháp viết.

b) Kỹ năng mềm

Có kỹ năng tự học tập, nghiên cứu để mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ.

Có khả năng thuyết trình, diễn đạt các vấn đề một cách khoa học. Có khả năng tự chủ, ứng biến linh hoạt trong các tình huống giao tiếp để có thể làm việc độc lập.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc với trình độ HSK cấp 4 (tương đương trình độ B2 Khung tham chiếu Châu Âu) trở lên. Giao tiếp được bằng tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên.

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong khai thác Internet, sử dụng các phần mềm tin học cơ bản trong soạn thảo văn bản, phục vụ công tác và nghiên cứu chuyên ngành.

3. Thái độ

Có ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm công dân.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Có tác phong, phương pháp làm việc khoa học.

Yêu nghề, có trách nhiệm đối với công việc chuyên môn. Có thái độ đúng đắn khi giải quyết các công việc chuyên môn có liên quan đến tiếng Trung Quốc, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

Có ý thức học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn tiếng Trung Quốc; tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin, nâng cao vốn hiểu biết để có thể tự học suốt đời.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù, chịu khó và sáng tạo trong công việc;

- Làm việc khoa học, có tính tổ chức kỷ luật;

- Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước, không gây ảnh hưởng phương hại đến bí mật, lợi ích và an ninh quốc gia;

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan và tổ chức;

- Có trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ;

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;

- Có ý thức tự nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ;

		<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện thay đổi; - Đánh giá được kết quả làm việc của cá nhân và của các thành viên trong nhóm.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>1. Chính sách cho người học</p> <p>1.1. Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật: 1.490.000 đồng/tháng (100% mức tiền lương cơ sở/tháng)</p> <p>1.2. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn: 1.192.000 đồng/tháng (80% mức tiền lương cơ sở/tháng)</p> <p>1.3. Học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn: 894.000 đồng/tháng (60% mức tiền lương cơ sở/tháng)</p> <p>* Ngoài ra học sinh, sinh viên còn được các khoản hỗ trợ khác như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ 1 lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân. - Hỗ trợ 150.000 đồng đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán. - Hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại: Mức 300.000 đồng/năm đối với học sinh, sinh viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Mức 200.000 đồng/năm đối với các đối tượng còn lại. <p>2. Chính sách ưu tiên</p> <p>Học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như chính sách nội trú, miễn, giảm học phí; được xét hưởng học bổng khuyến khích học tập, được hỗ trợ thủ tục vay vốn tín dụng. Được nhà trường ưu tiên xét duyệt ở ký túc xá.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Quyết định số 426/QĐ-CDSP ngày 06/09/2022 về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng trình độ cao đẳng – năm 2022.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Tiếng Trung Quốc trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn.</p> <p>Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.</p>

VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Biên, phiên dịch viên tại các cơ quan, công ty có sử dụng tiếng Trung Quốc; làm những công việc đòi hỏi khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc như lễ tân, nhân viên nhà hàng, khách sạn, thư ký văn phòng, hướng dẫn viên du lịch...</p> <p>Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm, người học có thể tham gia giảng dạy tiếng Trung Quốc tại các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ.</p>
-----------	-------------------------------	---

3. Ngành Kế toán (trình độ cao đẳng, như năm học 2021-2022)

4. Ngành Thanh nhạc (trình độ cao đẳng, như năm học 2021-2022)

5. Ngành Tiếng Anh (trình độ cao đẳng, như năm học 2021-2022)

6. Ngành Tin học

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo: Cao đẳng, áp dụng từ khóa 2022-2025 (các khóa tuyển sinh từ năm 2022)
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn.
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>1. Kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày được kiến thức về hệ thống thông tin. Xác định được thành phần cơ bản của hệ thống máy tính; quy trình cài đặt phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. Mô tả được tài liệu dùng chung, quản trị phần mềm. Lựa chọn được phương pháp xây dựng kế hoạch hiệu quả trong quá trình cập nhật kiến thức công nghệ mạng máy tính. - Nêu được quy trình phát triển hệ thống thông tin. Trình bày được lý thuyết về công nghệ phần mềm, quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Phân loại được tính năng của các phần mềm ứng dụng. Phân tích được các pha chính trong vòng đời của phần mềm, hệ thống thông tin. Phân tích được lỗi do hệ thống hay ứng dụng. - Xác định được quy mô, hiện trạng, phân loại được các mô hình mạng, thiết bị mạng của hệ thống mạng máy tính. Giải thích sự hoạt động của các dịch vụ mạng cơ bản, nền tảng cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhận biết được các nguy cơ mất an ninh, an toàn cho hệ thống và phòng chống được nguy cơ tấn công từ bên ngoài. - Giải thích được cơ chế vận hành của ứng dụng web, giải thích được mã HTML, CSS, JavaScript. Liệt kê được các công nghệ web phía Server. Giải thích được ngôn ngữ SQL trong lập trình, mô hình MVC. Nghiên cứu được hồ sơ thiết kế, cấu trúc tổng quan của một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Trình bày được quy trình đánh giá một hệ thống cơ sở dữ liệu. - Trình bày được các phương pháp, các lệnh xử lý vùng chọn; ý nghĩa sử dụng layer trong thiết kế đồ họa; ý nghĩa

các nhóm công cụ vẽ; các công cụ xử lý màu sắc. Xác định được các kiểu phông chữ, hiệu ứng chữ trong thiết kế đồ họa, các phương pháp xuất file theo mục đích sử dụng, các thông số in ấn theo chủng loại máy in. Xác định được công cụ xử lý ảnh phù hợp để thiết kế quảng cáo. Liệt kê được các bước lựa chọn đối tượng. Mô tả được các thao tác thêm, sửa, xóa đối tượng.

2. Kỹ năng

- Phân tích được yêu cầu hệ thống cơ sở dữ liệu; Đặc tả được các yêu cầu, mô hình hóa được hệ thống; Mã hóa được dữ liệu. Thiết kế được giao diện ứng dụng, lựa chọn được ngôn ngữ thiết kế ứng dụng, lập được danh sách các mô đun cần xây dựng, chạy kiểm thử phần mềm trong môi trường nội bộ.

- Thiết kế được mô hình hệ thống mạng, lựa chọn được các thiết bị mạng máy tính phù hợp với nhu cầu của hệ thống; Kết nối các thiết bị thành hệ thống mạng nội bộ, mạng internet. Thiết lập các thông số mạng máy tính cơ bản, cấu hình cho các dịch vụ mạng theo yêu cầu thực tế của cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tạo các tài khoản nhóm người, người dùng theo đúng phạm vi và loại nhóm người dùng; Tạo được các nhóm quyền, tạo người dùng và phân quyền được cho người sử dụng; Tạo và thiết lập được tường lửa cho hệ thống mạng; Duy trì, giám sát hoạt động của hệ thống mạng.

- Sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình được các module chức năng cho website. Cấu hình thiết đặt được domain đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thiết đặt được các thông số hosting hoạt động đúng tiêu chuẩn, đóng gói và triển khai được ứng dụng web. Cài đặt được cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Kiểm tra an toàn dữ liệu, đảm bảo không hư hỏng, mất mát dữ liệu; Khai thác, sử dụng, bảo trì và phát triển cơ sở dữ liệu.

- Cài đặt, sử dụng được công cụ xử lý ảnh để thực hiện thiết kế theo yêu cầu; Sử dụng được công cụ xử lý ảnh, chuyển đổi giữa các kiểu Raster và Vector. Xử lý được hình ảnh có hiệu ứng, chất lượng phù hợp, lựa chọn được công cụ đồ họa phù hợp tùy vào thể loại thiết kế. Thực hiện được thao tác với các vùng chọn trên công cụ đồ họa, thao tác với các công cụ vẽ đối tượng, thực hiện được thao tác với các hình ảnh trên các độ phân giải khác nhau; Tạo được template chuẩn thiết kế, thực hiện xuất bản và in ấn sản phẩm.

- Biên soạn được tài liệu hướng dẫn sử dụng chương

		<p>trình, phần mềm và chuyển giao công nghệ các sản phẩm phần mềm ứng dụng cho khách hàng từ xa hoặc trực tiếp; Viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống; Tư vấn được các giải pháp công nghệ và sản phẩm công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu khách hàng; Xây dựng được các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về sản phẩm phần mềm. Áp dụng được những biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả; Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động, xử lý được các tình huống sơ cứu người bị nạn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề; đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. <p>3. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giải quyết tốt công việc trong điều kiện làm việc thay đổi; - Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm; - Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc độc lập, tự kiểm soát bằng nghề đã học hoặc có khả năng tổ chức thành nghề theo nhóm; - Rèn luyện trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ.
III	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<p>1. Chính sách cho người học</p> <p>1.1. Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật: 1.490.000 đồng/tháng (100% mức tiền lương cơ sở/tháng)</p> <p>1.2. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn: 1.192.000 đồng/tháng (80% mức tiền lương cơ sở/tháng)</p> <p>1.3. Học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn: 894.000 đồng/ tháng (60% mức tiền lương cơ sở/ tháng)</p> <p>* Ngoài ra học sinh, sinh viên còn được các khoản hỗ trợ khác như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ 1 lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân. - Hỗ trợ 150.000 đồng đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán. - Hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia

		<p>đình và ngược lại: Mức 300.000 đồng/năm đối với học sinh, sinh viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Mức 200.000 đồng/năm đối với các đối tượng còn lại.</p> <p>2. Chính sách ưu tiên</p> <p>Học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như chính sách nội trú, miễn, giảm học phí; được xét hưởng học bổng khuyến khích học tập, được hỗ trợ thủ tục vay vốn tín dụng. Được nhà trường ưu tiên xét duyệt ở ký túc xá.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Quyết định số 426/QĐ-CĐSP ngày 06/09/2022 về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng trình độ cao đẳng – năm 2022.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Tin học ứng dụng, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; - Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của nghề bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát triển ứng dụng web; - Hỗ trợ khách hàng; - Quản trị hệ thống mạng; - Phát triển ứng dụng phần mềm; - Thiết kế đồ họa vi tính; - Quản trị cơ sở dữ liệu.

7. Kế toán doanh nghiệp (trình độ trung cấp, như năm học 2021-2022)

8. Trồng trọt và bảo vệ thực vật (trình độ trung cấp, như năm học 2021-2022)

9. Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (trình độ trung cấp, như năm học 2021-2022)

10. Thanh nhạc (trình độ trung cấp, như năm học 2021-2022)

11. Biểu diễn Nhạc cụ phương tây (trình độ trung cấp, như năm học 2021-2022)

12. Hội họa (trình độ trung cấp, như năm học 2021-2022)